

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมมอบนโยบายสำคัญแก่ผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัด

วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. มาตรการแก้ไข ปัญหาฝุ่นละออง PM ๒.๕</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตามกฎหมายและแนวทางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งปัจจุบันปัญหาฝุ่นละอองอยู่ในสถานการณ์ภัยระดับที่ ๒ ซึ่งกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ - ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหาหมอกพิษด้านฝุ่นละออง" ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน ๓ มาตรการ ได้แก่ (๑) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ (๒) มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) และ (๓) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ - ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือศูนย์อำนวยการในระดับจังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์และดูแลปัญหาดังกล่าว โดยดำเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมรายงานการแก้ปัญหากลับมายัง มท. (ปก.) เป็นรายวัน - ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ เน้นการกำจัด/ลดฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิดใน ๔ แหล่งสำคัญ คือ การคมนาคมและขนส่ง การเผาในที่โล่ง การก่อสร้าง และภาคอุตสาหกรรม - ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอาศัยการขอความร่วมมือควบคู่ไปกับการใช้มาตรการทางกฎหมาย ทั้งนี้ ขอให้ขับเคลื่อนมาตรการโดยชี้แจงถึงผลกระทบด้านสุขภาพที่จะเกิดขึ้นจากปัญหาฝุ่นละออง ซึ่งนำไปสู่การกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว - ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา โดยดำเนินการตามกฎหมายในความรับผิดชอบ เช่น กฎหมายด้านสาธารณสุข กฎหมายด้านการขนส่ง กฎหมายด้านโรงงาน เป็นต้น - ขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสื่อสารสร้างความเข้าใจกับจังหวัดเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง 	<p>สนผ.สป.(กสม.)/ ปก.</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	<ul style="list-style-type: none"> - ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่ เช่น พื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ แนวทางการแก้ไขปัญหา เป็นต้น ตามแบบฟอร์มที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนด ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะใช้เป็นฐานข้อมูล (Big Data) ในการวางแผนแก้ไขปัญหาต่อไป - ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ องค์กรวีจะประชุมร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้ง จากนั้นจะได้ลงพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ เพื่อติดตามสถานการณ์ต่อไป 	ปภ./สธ./กปน./กปก.
๓. การบริหารจัดการขยะ	<ul style="list-style-type: none"> - ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแล อปท. ให้เร่งรัดดำเนินการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ๑) ต้นทาง ต้องรณรงค์ให้ผู้ทำให้เกิดขยะดำเนินการตามหลัก ๓R หรือ ๓ช (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ แยกขยะก่อนทิ้ง ทั้งขยะให้ถูกที่ ๒) กลางทาง อปท. ในฐานะผู้จัดเก็บขยะต้องเก็บขยะแบบเก็บแยกประเภทแบบแยกวัน รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะในพื้นที่สาธารณะ ตลอดจนจัดให้มีถังขยะ ๒ ประเภท คือ ถังขยะทั่วไป และถังขยะรีไซเคิล ๓) ปลายทาง ควรมีการกำจัดโดยการเผาเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงาน โดยดำเนินการตามกลุ่ม อปท. ๒๖๒ คลัสเตอร์ และนำเข้าสู่โรงงานกำจัดขยะเพื่อผลิตไฟฟ้า ซึ่งควรมี ๑ จังหวัด ต่อ ๑ โรงงาน โดยขอให้ อปท. ดำเนินการตามระเบียบ/แนวทางที่กำหนด - ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดการบริหารจัดการจัดการขยะในพื้นที่ที่มีปัญหาเป็นพิเศษ เช่น พื้นที่เกาะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น โดยอาจดำเนินการในรูปแบบของ RDF 	สธ.
๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	<ul style="list-style-type: none"> - ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไขปัญหาในด้าน Supply ในการผู้ผลิตผู้จำหน่าย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ต้องรับรู้ปัญหาและร่วมดำเนินการแก้ไข - ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไขปัญหาในด้าน Demand โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาชน เพื่อลดจำนวนผู้เสพยาเสพติด 	สนผ.สป.(กทพ.)/ปค./พช./สธ.
๕. การบูรณาการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน	<ul style="list-style-type: none"> - ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สถานีวิทยุ เป็นต้น รวมทั้งอาศัยกลไกในพื้นที่ ตั้งแต่นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปท. เพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน - ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างการรับรู้ในประเด็นสำคัญ เช่น PM ๒.๕ การแก้ปัญหายาเสพติด โรคอุบัติใหม่ เป็นต้น 	ศสส.สป./สน.สป.

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๖. การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม	- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมให้มีประสิทธิภาพ ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนที่มีปัญหาให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง	ศตธ.มท./ปค./ทต.
๗. โครงการจิตอาสาพระราชทาน	- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือว่ามีความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางความคิดของประชาชน และก่อให้เกิดความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่	สนผ.สป.(กบพ.)/ ปค.

ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการใช้เงินอุดหนุนราชการ	- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไขปัญหาสาธารณสุขโดยใช้แนวทางตามที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขแห่งชาติ และกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณสุขกลาง กำหนด เช่น การจัดตั้งศูนย์บัญชาการ การกำหนดมาตรการ การดำเนินการตามแผนการใช้เงินอุดหนุนราชการ เป็นต้น	ปภ.
๒. การให้ความสำคัญกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น การจัดตั้งจิตอาสาภัยพิบัติ อปท. ละ ๕๐ คน เป็นต้น - ขอให้จังหวัดจัดตั้งครัวพระราชทานเมื่อมีเหตุภัยพิบัติหรือในระหว่างจัดการภัย โดยสามารถขอรับการสนับสนุนรถประกอบอาหารได้ที่ศูนย์ปภ. เขต	สป./ปภ.
๓. การใช้งบประมาณปี ๒๕๖๓	- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาหนังสือจากกรมบัญชีกลางที่ได้แจ้งให้ทราบ และดำเนินการตามหนังสือดังกล่าว หากพบข้อจำกัดให้แจ้งมายังกระทรวงมหาดไทย	สป.
๔. การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	- ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้เรียบร้อยภายในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด โดยระมัดระวังไม่ให้มีการขยายผลไปในทางอื่น	ปค.

สำนักนโยบายและแผน สป.
กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม
๒๔ มกราคม ๒๕๖๓